

## หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

- ▶ **สถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)** เป็นวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมที่มีขอบเขตการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อสร้างสรรค์ความงดงาม ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมและการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ▶ การเรียนการสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมืองจะประกอบด้วยวิชาการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Built-environmental Design) การพัฒนาย่านชานเมือง (Suburban Development) และการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง (Urban Renewal) ประกอบกับวิชาการวางผังโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์เมือง สังคมวิทยาเมือง การบริหารจัดการเมือง และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเรียนการสอนประกอบด้วยบรรยาย การปฏิบัติการ และทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- ▶ การประกอบวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าทำงานในภาคเอกชนได้แก่ บริษัทการวางผังและออกแบบ บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ หรือในภาครัฐ ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ
- ▶ การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อเนืองในหลักสูตรการวางผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง หรือสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- ▶ เป็นหลักสูตรปริญญาบัณฑิตระยะเวลา 5 ปี

## หลักสูตรการวางผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

- ▶ **การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)** เป็นสหสาขาวิชาที่ประกอบด้วยสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเมือง เพื่อสร้างสรรค์ความงดงาม ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ▶ มีการเรียนการสอนทั้งแบบเฉพาะการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมืองใช้เวลาศึกษาปกติ 1 ปี (หรือไม่เกิน 4 ปี) และแบบการทำวิทยานิพนธ์ร่วมกับการเรียนรายวิชาสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก ใช้เวลาศึกษาปกติ 1.5 ปี (หรือไม่เกิน 4 ปี)

## หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง **และ**

## หลักสูตรการวางผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

เป็นหลักสูตรของภาควิชาการวางผังเมือง  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต  
มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนระดับการศึกษาระหว่างปริญญาตรี  
และปริญญาโทได้สะดวกขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ด้านการวางผังเมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

### ทุนการศึกษา

ภาควิชาการวางผังเมือง สนับสนุนทุนการศึกษา  
ศาสตราจารย์อาน นิมมานเหมินท์ สำหรับผู้สมัครในหลักสูตร  
การวางผังเมืองมหาบัณฑิต ที่มีประวัติผลการเรียนดีเด่น  
ปีละ 2 ทุน ทุนละ 200,000 บาท  
(ปีละ 100,000 บาทต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี)

รายละเอียดการสมัครทุนการศึกษาศาสตราจารย์อาน นิมมานเหมินท์  
ติดต่อโดยตรงที่ภาควิชาการวางผังเมือง

B.U.P. / M.U.R.P.

BACHELOR OF URBAN PLANNING  
URBAN ARCHITECTURE  
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING  
URBAN DESIGN